

# เคาท์ดาวนด้วยเสียงสวดมนต์ สร้างสิริมงคลแรกของชีวิตในปี ๒๕๖๐ “เริ่มต้นดี ชีวิตดี”

โอกาสปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง หลายคนคงเตรียมวางแผนเดินทางหรือกำลังมองหากิจกรรมที่จะทำช่วงส่งท้ายปี และมีหนึ่งกิจกรรมที่ได้รับความสนใจจากพุทธศาสนิกชนไม่น้อย นั่นคือ “การสวดมนต์ข้ามปี” เพื่อการเริ่มต้นปีใหม่ด้วยสิ่งดีๆ และเป็นมงคลต่อชีวิต ที่หลายๆคนเชื่อว่าเป็นการเอาฤกษ์เอาชัย จะได้เริ่มต้นปีใหม่ชีวิตใหม่ด้วยสิ่งดีๆ เป็นสิริมงคลกับชีวิตให้ได้พบสิ่งที่เป็นมงคลตลอดทั้งปี โดยในปีนี้กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ได้ร่วมมือกับ ๑๙ หน่วยงาน เตรียมจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ๒๕๖๐ ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธทั่วประเทศอย่างยิ่งใหญ่ คาดว่าจะมีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมสร้างปรากฏการณ์แห่งความเป็นสิริมงคลครั้งนี้จำนวนมาก

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ๒๕๖๐ : ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการนำศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและความเป็นไทยมาสร้างสรรค์สังคมไทยให้ดำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ให้คงอยู่คู่สังคมไทย อย่างมั่นคง โดยได้ส่งเสริมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เชิญชวนประชาชน



ทุกพื้นที่ร่วมทำบุญ รักษาศีล เจริญภาวนา ปฏิบัติธรรม ฟังพระธรรมเทศนา สวดมนต์ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถิ่นฆ้องชัยต้อนรับปีใหม่ ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ เพื่อสงบจิตใจต้อนรับปีใหม่ด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์แจ่มใส เป็นมงคลกับชีวิต รวมทั้งร่วมสวดมนต์ข้ามปี แสดงความจงรักภักดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพกษัตริยาธิราชและพระบรมวงศ์ทุกพระองค์ เป็นการแสดงความจงรักภักดี และถวายเป็นพระราชกุศล ด้วยการบำเพ็ญจิตภาวนา และสวดมนต์โดยพร้อมเพรียงกัน อีกทั้งยังเย็นไปตามมติมหาเถรสมาคม เห็นชอบให้คณะสงฆ์ทั่วราชอาณาจักรและในต่างประเทศดำเนินกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีโดยพร้อมเพรียงกัน และเป็นไปตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริมให้มีการนำศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทยมาสร้างสรรค์สังคม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างค่านิยม จิตสำนึกที่ดีแก่ประชาชน รวมทั้งสร้างระบบเศรษฐกิจที่เข้มแข็งบนวิถีวัฒนธรรมไทย ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

“รูปแบบการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีทุกวัดทั่วประเทศจะเป็นไปตามหลักธรรมทางศาสนา สืบสานวิถีถิ่น วิถีไทย การแสดงพื้นบ้านแต่ละท้องถิ่น เพื่อเผยแพร่ให้เด็กและเยาวชน นักท่องเที่ยวเห็นวิถีวัฒนธรรมของชาวพุทธ และจะอำนวยความสะดวกเรื่องความปลอดภัย การจราจร พาหนะการเดินทาง การเจ็บป่วยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ซึ่งถือเป็นการทำงานแบบบูรณาการอย่างเต็มรูปแบบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนที่ออกมาร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ๒๕๖๐” นายวีระ กล่าว



ด้าน นายมานัส ทารตันใจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม รักษาการแทนอธิบดีกรมการศาสนา กล่าวว่า การสวดมนต์ข้ามปีมีกลุ่มวัยรุ่นที่เข้าร่วมสวดมนต์เพิ่มมากขึ้นทุกปี กลายเป็นกระแสของสังคม ที่วัยรุ่นให้ความสำคัญแทนการฉลองด้วยการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์



ซึ่งเป็นสาเหตุของความรุนแรง การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร อีกทั้งวัดถือเป็นศูนย์กลางที่มีพร้อมทั้งสถานที่และเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน เน้นสอดแทรกกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ นับเป็นเรื่องดีที่เกิดขึ้นในสังคมไทย

นายมานัส กล่าวต่อไปว่า ปี ๒๕๖๐ นี้ กรมการศาสนาได้เตรียมการสำหรับต้อนรับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยริเริ่มจัดตั้งศูนย์ประสานงานระดับประเทศ ณ กรมการศาสนา เพื่อเป็นศูนย์รวมแหล่งข้อมูลอำนวยความสะดวก และให้บริการประชาชนและสื่อมวลชน รวมทั้งเป็นศูนย์ประสานงาน แก่ไขสถานการณต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยระดับประเทศ มีสถานที่ทำการศูนย์ประสานงานกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น ๑๒ โทร. ๐๒-๔๒๒-๘๘๘๙ ส่วนระดับภูมิภาคจัดตั้งในระดับจังหวัด นอกจากนี้ สน.



ได้เปิดศูนย์ฮอตไลน์ ๒๔ ชั่วโมง โทร. ๐๒-๔๔๖-๘๘๘๒, ๐๒-๔๒๒-๘๘๘๘, ๐๘๖-๔๐๐-๕๗๐๐, ๐๘๖-๔๗๒-๕๕๗๗ โทรสาร ๐๒-๔๒๒-๘๗๗๔

ในโอกาสวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๐ นี้ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ขอมอบของขวัญปีใหม่จากรัฐบาลไทย นำความเป็นไทยสู่ใจประชาชน โดยขอเชิญชวนทุกท่านไปร่วมกิจกรรม “สวดมนต์ข้ามปี ๒๕๖๐” ณ วัดหรือสถานที่ต่างๆ เพื่อร่วมกันส่งเสริมและสืบทอดคุณธรรมของคนในชาติให้ดำรงอยู่คู่สังคมไทยอย่างยั่งยืน



## สวดมนต์ข้ามปีแล้วได้อะไร

- พระมหาภูมิจัย (ว.วชิรเมธี) ได้ให้ข้อคิดหลักธรรมเกี่ยวกับ อานิสงส์หรือผลที่จะได้รับจากการสวดมนต์ข้ามปี ไว้ดังนี้

  ๑. ลดความเสี่ยงจากอบายมุข อุบัติเหตุ และความชั่วร้าย
  ๒. เป็นการทำบุญใหญ่ให้กับชีวิต ทั้งทางกาย ทางจิต และทางปัญญา
  ๓. เป็นการส่งท้ายด้วยธรรมะ และต้อนรับด้วยศีล
  ๔. เป็นการสร้างบรรยากาศรู้เช่นเห็นจริงในสังขาร
  ๕. เริ่มต้นชีวิตด้วยสิ่งที่เป็นสิริมงคล อันจะส่งผลให้ได้พบสิ่งที่เป็นมงคลตลอดทั้งปี

## “ย้อนรอย ๑๐ ปีสวดมนต์ข้ามปี”

- ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ริเริ่มจัดกิจกรรม เคาท์ดาวนด์ “สวดมนต์ข้ามปี” ในวัดเป็นครั้งแรก ภายใต้โครงการส่งท้ายปีเก่า วิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ จัดทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค ส่วนกลางจัด ณ วัดชนะสงคราม กรุงเทพมหานคร โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก ภาคคณะสงฆ์ วัดทุกวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด เป็นการนับถอยหลัง หรือเคาท์ดาวนด์ด้วยเสียงเจริญสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลเริ่มต้นชีวิตใหม่ นับแต่นั้นเป็นต้นมา “สวดมนต์ข้ามปี” ได้กลายเป็นกิจกรรมทางศาสนา ยอดนิยม ที่แพร่หลายไปทั่วประเทศ จากรายงานของกรมการศาสนา พบว่า เมื่อ ปี ๒๕๕๗ มีวัดจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ๔,๕๘๓ วัด ผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวม ๑๑ ล้านคน และในปี ๒๕๕๘ มีวัดจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ๑๑,๓๖๔ วัด ผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวม ๑๗ ล้านคน และปี ๒๕๕๙ มีวัดจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ๒๓,๔๒๓ วัด ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๘,๒๗๗,๕๒๔ คน ซึ่งเพิ่มขึ้น และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี